

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

(Tiếp theo trang 1)

có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045⁽¹⁾.
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, ý thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa "Văn hóa là hồn cốt của dân tộc", "Văn hóa còn thì Dân tộc còn", Nhà văn hóa Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận văn hóa của Đảng đã dành nhiều tâm huyết xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cập toàn diện, sâu sắc lĩnh vực văn hóa; Hội nghị toàn quốc về văn hóa của Đảng sau hơn 70 năm là dấu mốc quan trọng và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Với nhận quan chính trị sâu sắc và tầm tư duy chiến lược, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát triển tư duy đổi mới Việt Nam, tổng kết thực tiễn và hình thành nghệ thuật "Ngoại giao cây tre"; xây dựng và phát triển nền đổi mới, ngoại giao Việt Nam mang đậm bản sắc

"cây tre Việt Nam". Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bản sắc "Ngoại giao cây tre" được phát huy mạnh mẽ, tạo những bước ngoặt có tính lịch sử, thay đổi về chất trong quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác lớn. Chưa bao giờ vì thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay và cũng chưa bao giờ Việt Nam lại hòa nhập sâu rộng như hiện nay vào nền kinh tế thế giới, nền chính trị quốc tế và nền văn minh nhân loại.
Thời kỳ nhiệm vụ chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; chăm lo xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh, đoàn kết gắn bó.
Đồng chí thường xuyên căn dặn lực lượng vũ trang phải thấm nhuần, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất", hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, "dựa vào dân mà làm việc", "phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân", gần bó mật thiết với nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân, phải làm cho dân

ngày càng tin hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đạt nhiều kết quả quan trọng; lực lượng Công an, lực lượng Quân đội đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thực sự là thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Xuyên suốt trong tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Nhân dân, là con người, là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, xây dựng một quốc gia, lấy Nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới. Về Đảng, đồng chí khẳng định "Đảng ta phải có trách nhiệm cao nhất với dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân"⁽²⁾; "đường lối của Đảng mà không phản ánh được lợi ích của Nhân dân, của đất nước, của dân tộc, không phù hợp quy luật tiến hóa của lịch sử, là đường lối sai lầm"⁽³⁾; "liên hệ chặt chẽ với nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng"⁽⁴⁾.
Phân tích sự khác nhau giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhà nước pháp quyền tư bản chủ nghĩa, đồng chí nêu rõ "Nhà nước

pháp quyền XHCN về bản chất khác với nhà nước pháp quyền tư bản là ở chỗ: pháp quyền dưới chế độ tư bản chủ nghĩa về thực chất là công cụ bảo vệ và phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản, còn pháp quyền dưới chế độ XHCN là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm và bảo vệ lợi ích của đại đa số Nhân dân"⁽⁵⁾.
Về kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đồng chí khái quát "Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở nước ta là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển"⁽⁶⁾; "mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội... khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói giảm nghèo, chăm sóc người có công, những người không may gặp khó khăn, cơ nhỡ". Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta đã ban hành các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh sáu vùng kinh tế trên cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hoạch định mục tiêu, tầm nhìn,

phương hướng, giải pháp nhằm tạo sự phát triển mạnh mẽ, đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam, đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thực hiện ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu.
Trọn cuộc đời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tình thân, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn; khẳng định một nhân cách lớn, coi "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", giữ vững nguyên tắc, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Đồng chí thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng trong sáng, "chí công vô tư", lối sống giản dị, phong cách làm việc dân chủ, tận tụy, khoa học, tôn trọng và yêu thương con người... được cán bộ, đảng viên và nhân dân kính trọng, tin nhiệm cao, tin tưởng và yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao.
Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định văn hóa, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối

đổi mới của Đảng; kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập, tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2045, hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập nước, đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

(2) Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.65.

(3) Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.66.

(4) Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.86.

(5) Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.29.

(6) Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.180.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"

(Tiếp theo trang 1)

tuyển chọn 32 bài viết, trả lời phỏng vấn của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nghiên cứu, học tập và triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, gần với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.
Cuốn sách đã tuyển chọn gần 100 bức ảnh tư liệu quý, gồm những

hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc...
Thiêng liêng thay, hai sự kiện như hai dấu son về sự lãnh đạo văn hóa của Đảng ta trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Vào ngày 24/11/1946, diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ

tịch Hồ Chí Minh có bài phát biểu chỉ đạo toàn diện, sâu sắc về xây dựng và phát triển nền văn hóa trong tiến trình phát triển của cách mạng. Được 75 năm sau, Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã diễn ra vào ngày 24/11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu đầy tâm huyết và trí tuệ về văn hóa. Với những lập luận giàu sức thuyết phục, những dẫn chứng phong phú và sinh động, Tổng Bí thư đã lý giải

cụ thể nội hàm của khái niệm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phân tích vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng giải pháp để phát huy đầy đủ, toàn diện giá trị văn hóa trong những chỉ đạo toàn diện đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; giáo dục, đào tạo; khoa học, công nghệ; báo chí, xuất bản...

Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn". Có thể coi đó là chân lý, là hồn cốt của cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", một công trình khoa học kết tinh trí tuệ, tâm huyết cả cuộc đời của Tổng Bí thư về nền văn hóa của dân tộc cùng những vấn đề đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trên chặng đường mới. Cuốn sách là sản phẩm trí tuệ, tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời cũng là một công trình khoa học có tính chất hệ thống, tập hợp những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những phát biểu, bài viết của người đứng đầu Đảng ta về bản chất và đặc trưng của văn hóa Việt Nam, về vai trò, sứ mệnh của văn hóa như nguồn lực nội sinh cho phát triển

- sự gắn kết của văn hóa với kinh tế, chính trị, xã hội; về giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng, về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới; ý nghĩa trung tâm của con người là chủ thể sáng tạo, đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng của phát triển văn hóa; gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.
Để tỏ lòng thương tiếc và tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi người chúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên những chặng đường mới.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tri ân các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Hội CCB tỉnh đã đi thăm, trao tặng 10 suất quà trị giá 7 triệu đồng cho hội viên là thương binh, thân nhân liệt sĩ ở 2 huyện Tiền Hải và Thái Thụy. Hội CCB các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức thăm, tặng 425 suất quà trị giá hơn 81 triệu đồng; tặng 29 sổ tiết kiệm trị giá 115 triệu đồng cho mẹ Việt Nam anh hùng, hội viên CCB là thương binh, bệnh binh; ủng hộ kinh phí xây dựng 3 nhà "Nghĩa tình đồng đội" trị giá 180 triệu đồng cho gia đình CCB khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh tổ chức các đoàn thăm lại chiến trường xưa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong anh dũng hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).

* Ngày 24/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thái Bình phối hợp với xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ Trần Minh Phan.

Liệt sĩ Trần Minh Phan sinh năm 1948, hy sinh năm 1968 tại chiến trường Khe Sanh (Quảng Trị). Hiện nay liệt sĩ đang được thân nhân thờ cúng tại quê nhà. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên nơi thờ cúng liệt sĩ Trần Minh Phan rất đơn sơ và đã xuống cấp nghiêm trọng.

Qua sự kết nối của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thái Bình, một số nhà hảo tâm đã tài trợ kinh phí để làm lại căn nhà ở và nơi thờ cúng liệt sĩ. Công trình được xây dựng kiên cố, đồ mái bằng, diện tích 72m² với tổng kinh phí 150 triệu đồng, trong đó các nhà hảo tâm hỗ trợ 100 triệu đồng, MTTQ



Hội Cựu chiến binh tỉnh trao quà cho thương binh, hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Thụy.

và Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình hỗ trợ 50 triệu đồng. Qua đó giúp thân nhân liệt sĩ Trần Minh Phan có nơi ở và nơi thờ cúng liệt sĩ khang trang, sạch đẹp.

* Sáng ngày 24/7, Ban CHQS huyện Vũ Thư phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình thương binh Nguyễn Thị Lương, xã Hòa Bình (Vũ Thư).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Lương, sinh năm 1940 đã tích cực chiến đấu, phục vụ chiến đấu và bị thương. Trở về đời thường, do sức khỏe yếu, bà Lương và gia đình gặp khó khăn về kinh tế, nhiều năm qua sống trong căn nhà cấp 4 chật chội, xuống cấp. Trước hoàn cảnh của gia

đình, Ban CHQS huyện Vũ Thư phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban MTTQ huyện huy động tổng kinh phí 80 triệu đồng, trong đó mỗi đơn vị hỗ trợ 20 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh ủng hộ 20 triệu đồng giúp bà Lương xây dựng ngôi nhà mới. Sau hơn 2 tháng thi công, đến nay ngôi nhà mái bằng diện tích hơn 50m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình bà Lương ổn định chỗ ở, nâng cao đời sống.

* Sáng ngày 24/7, Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức tổ chức chương trình trao tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam tại địa bàn huyện Vũ Thư.

Tại chương trình, lãnh đạo huyện Vũ Thư và đại diện Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức đã trao

tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 1,6 triệu đồng, tổng trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn của 30 xã, thị trấn. Toàn bộ nguồn kinh phí này do cán bộ, hội viên Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức đóng góp và huy động xã hội hóa.

Đây là hoạt động thiết thực tri ân các cá nhân, gia đình có công với cách mạng, qua đó thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", hướng về cội nguồn dân tộc của cộng đồng phụ nữ Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, đồng thời góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Sáng ngày 24/7, Huyện đoàn Hưng Hà phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Hùng Dũng.

Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã tổ chức thăm khám tổng quát, siêu âm, điện tim để kiểm tra sức khỏe, đồng thời tư vấn chăm sóc sức khỏe, kê đơn, cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn phương pháp điều trị cho 100 người là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Ngoài ra, các bác sĩ còn tư vấn kiến thức phòng tránh, phát hiện sớm một số bệnh phổ biến thường gặp ở người cao tuổi, từ đó giúp mọi người nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Thái Bình trao tặng 10 suất quà, Công ty TNHH Ứng dụng khoa học công nghệ quốc tế trao tặng 100 suất quà cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

NHÓM PHÓNG VIÊN

LỜI CẢM Ạ

Chúng, cha, ông chúng tôi là cụ **Hoàng Văn Tráp**, sinh năm 1950, quê quán: Thôn Đại An, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Do mắc bệnh hiểm nghèo, đã từ trần hồi 21 giờ 52 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2024 (tức ngày 16 tháng 6 năm Giáp Thìn); cu hưởng thọ 75 tuổi.

Tang lễ được tổ chức tại gia đình; Lễ an táng tại quê nhà, thôn Đại An, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn:

Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Văn phòng và Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương; Ban Nội chính các tỉnh, thành phố bạn; các ban, sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vũ Thư và các huyện, thành phố; các ban, phòng, đoàn thể, trường học trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Tự Tân; Chi ủy, Ban Công tác mặt trận, chính quyền và đoàn thể thôn Đại An, xã Tự Tân; các xã, thị trấn huyện Vũ Thư.

Các cụ, các ông, các bà, cô di, chú bác, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, liên gia, bà con láng giềng, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa của cụ bà, các con, cháu đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, gia đình chúng tôi không tránh khỏi khiếm khuyết, kính mong được lượng thứ!

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Quả phụ: Hoàng Thị Riên
Trưởng nam: Hoàng Thái Phúc
Cùng toàn thể con, cháu